

ตามหนังสือที่ สธ 0209.02/ว 559 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เรื่อง การจัดทำ
แผนประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2558 โดยกลุ่ม
ประกันสุขภาพได้แจ้งให้หน่วยงานปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งประมาณการรายได้
และค่าใช้จ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม 2557 นั้น

ขณะนี้ กลุ่มประกันสุขภาพ จะดำเนินการประมวลผลเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพ การควบคุมรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประมาณการที่
หน่วยงานส่ง แต่บางหน่วยงานยังปฏิบัติตามขั้นตอนไม่ครบถ้วนตามรายละเอียด
ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ลงนามตามระดับต่าง ดำเนินการ
ให้เรียบร้อยในวันที่ 10 มีนาคม 2558

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2558

ลำดับ	เขต	จังหวัด	หน่วยบริการ	สถานะ		
				รพ.	จังหวัด	เขต
2	1	น่าน	รพท.น่าน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	1	เชียงใหม่	รพช.ดอยหลวง	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
4	3	กำแพงเพชร	รพช.ชาณุวรลักษบุรี	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
1	3	กำแพงเพชร	รพช.คลองขลุง	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
2	3	กำแพงเพชร	รพช.คลองลาน	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
3	3	กำแพงเพชร	รพช.ทรายทองวัฒนา	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
4	3	กำแพงเพชร	รพช.ทุ่งโพธิ์ทะเล	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
1	3	กำแพงเพชร	รพช.เบ็ญจมาศคี	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
2	3	กำแพงเพชร	รพช.ปางศิลาทอง	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
3	3	กำแพงเพชร	รพช.พรานกระต่าย	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
4	3	กำแพงเพชร	รพช.ลานกระบือ	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
1	3	กำแพงเพชร	รพช.โกสัมพีนคร	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
2	3	กำแพงเพชร	รพช.ไทรงาม	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
3	3	กำแพงเพชร	รพท.กำแพงเพชร	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
4	3	ชัยนาท	รพช.มโนรมย์	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	3	ชัยนาท	รพช.วัดสิงห์	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	3	ชัยนาท	รพช.สรรคบุรี	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	3	ชัยนาท	รพช.สรรพยา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	3	ชัยนาท	รพช.หนองมะโมง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	3	ชัยนาท	รพช.หันคา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	3	ชัยนาท	รพช.เนินขาม	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	3	ชัยนาท	รพท.ชัยนาทเรนทร	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	3	อุทัยธานี	รพช.ทัพทัน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	3	อุทัยธานี	รพช.บ้านไร่	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	3	อุทัยธานี	รพช.ลานสัก	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	3	อุทัยธานี	รพช.สว่างอารมณ์	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	3	อุทัยธานี	รพช.หนองขาหย่าง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	3	อุทัยธานี	รพช.หนองฉาง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	3	อุทัยธานี	รพช.ห้วยคต	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	3	อุทัยธานี	รพท.อุทัยธานี	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
2	4	นครนายก	รพช.บ้านนา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	4	นครนายก	รพช.ปากพลี	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	4	นครนายก	รพช.องครักษ์	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	4	นครนายก	รพท.นครนายก	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	4	นนทบุรี	รพช.บางกรวย	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
3	4	นนทบุรี	รพช.บางบัวทอง	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
4	4	นนทบุรี	รพช.บางบัวทอง ๒	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
1	4	นนทบุรี	รพช.บางใหญ่	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม

ลำดับ	เขต	จังหวัด	หน่วยบริการ	สถานะ		
				รพ.	จังหวัด	เขต
2	4	นนทบุรี	รพช.ปากเกร็ด	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
3	4	นนทบุรี	รพช.ไทรน้อย	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
4	4	นนทบุรี	รพท.พระนั่งเกล้า	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
1	4	ปทุมธานี	รพช.คลองหลวง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	4	ปทุมธานี	รพช.ธัญบุรี	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	4	ปทุมธานี	รพช.ประชาธิปไตย	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	4	ปทุมธานี	รพช.ลาดหลุมแก้ว	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	4	ปทุมธานี	รพช.ลำลูกกา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	4	ปทุมธานี	รพช.สามโคก	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	4	ปทุมธานี	รพช.หนองเสือ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	4	ปทุมธานี	รพท.ปทุมธานี	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	4	พระนครศรีอยุธยา	รพช.ท่าเรือ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	4	พระนครศรีอยุธยา	รพช.บางซ้าย	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	4	พระนครศรีอยุธยา	รพช.บางบาล	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	4	พระนครศรีอยุธยา	รพช.บางปะหัน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	4	พระนครศรีอยุธยา	รพช.บางปะอิน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	4	พระนครศรีอยุธยา	รพช.บางไทร	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	4	พระนครศรีอยุธยา	รพช.บ้านแพรก	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	4	พระนครศรีอยุธยา	รพช.ผักไห่	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	4	พระนครศรีอยุธยา	รพช.ภาชี	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	4	พระนครศรีอยุธยา	รพช.มหาราช	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	4	พระนครศรีอยุธยา	รพช.ลาดบัวหลวง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	4	พระนครศรีอยุธยา	รพช.วังน้อย	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	4	พระนครศรีอยุธยา	รพช.สมเด็จพระสังฆราช(นครหลวง)	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	4	พระนครศรีอยุธยา	รพช.อุทัย	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	4	พระนครศรีอยุธยา	รพท.เสนา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	4	พระนครศรีอยุธยา	รพช.พระนครศรีอยุธยา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	4	ลพบุรี	รพช.ชัยบาดาล	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว
2	4	ลพบุรี	รพช.ท่าม่วง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	4	ลพบุรี	รพช.ท่าหลวง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	4	ลพบุรี	รพช.พัฒนานิคม	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	4	ลพบุรี	รพช.ลำสนธิ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	4	ลพบุรี	รพช.สระโบสถ์	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	4	ลพบุรี	รพช.หนองม่วง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	4	ลพบุรี	รพช.โคกสำโรง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	4	ลพบุรี	รพช.โคกเจริญ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	4	ลพบุรี	รพท.บ้านหมี่	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	4	ลพบุรี	รพท.พระนารายณ์มหาราช	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	4	สระบุรี	รพช.ดอนพุด	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	4	สระบุรี	รพช.บ้านหมอ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	4	สระบุรี	รพช.มวกเหล็ก	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม

ลำดับ	เขต	จังหวัด	หน่วยบริการ	สถานะ		
				รพ.	จังหวัด	เขต
3	4	สระบุรี	รพช.วังม่วง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	4	สระบุรี	รพช.วิหารแดง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	4	สระบุรี	รพช.หนองแค	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	4	สระบุรี	รพช.หนองแซง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	4	สระบุรี	รพช.หนองโดน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	4	สระบุรี	รพช.เสาไห้	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	4	สระบุรี	รพช.แก่งคอย	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	4	สระบุรี	รพท.พระพุทธบาท	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	4	สระบุรี	รพช.สระบุรี	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	4	สิงห์บุรี	รพช.ค่ายบางระจัน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	4	สิงห์บุรี	รพช.ท่าช้าง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	4	สิงห์บุรี	รพช.บางระจัน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	4	สิงห์บุรี	รพช.พรหมบุรี	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	4	สิงห์บุรี	รพท.สิงห์บุรี	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	4	สิงห์บุรี	รพท.อินทร์บุรี	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	4	อ่างทอง	รพช.ป่าโมก	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	4	อ่างทอง	รพช.วิเศษชัยชาญ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	4	อ่างทอง	รพช.สามโก้	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	4	อ่างทอง	รพช.แสวงหา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	4	อ่างทอง	รพช.โพธิ์ทอง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	4	อ่างทอง	รพช.ไชโย	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	4	อ่างทอง	รพท.อ่างทอง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	5	ราชบุรี	รพช.บ้านคา	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
4	5	สมุทรสงคราม	รพช.นกลี๋ย	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
1	5	สมุทรสงคราม	รพช.อัมพวา	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
2	5	สมุทรสงคราม	รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
3	6	ฉะเชิงเทรา	รพช.คลองเขื่อน	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
4	6	สมุทรปราการ	รพช.บางเสาธง	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
2	6	สระแก้ว	รพช.วังสมบูรณ์	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
2	6	สระแก้ว	รพช.โคกสูง	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
2	7	กาฬสินธุ์	รพช.ฆ้องชัย	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
3	7	กาฬสินธุ์	รพช.ดอนจาน	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
1	7	กาฬสินธุ์	รพช.นาคู	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
3	7	กาฬสินธุ์	รพช.สามชัย	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
1	7	มหาสารคาม	รพช.กุฉีรัง	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
2	7	มหาสารคาม	รพช.ชื่นชม	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
3	10	มุกดาหาร	รพช.คำชะอี	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	10	มุกดาหาร	รพช.ดงหลวง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	10	มุกดาหาร	รพช.ดอนตาล	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	10	มุกดาหาร	รพช.นิคมคำสร้อย	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	10	มุกดาหาร	รพช.หนองสูง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม

ลำดับ	เขต	จังหวัด	หน่วยบริการ	สถานะ		
				รพ.	จังหวัด	เขต
4	10	มุกดาหาร	รพช.หัวน้ำใหญ่	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	10	มุกดาหาร	รพท.มุกดาหาร	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	10	ยโสธร	รพช.กุดชุม	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	10	ยโสธร	รพช.คำเขื่อนแก้ว	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	10	ยโสธร	รพช.ค้อวัง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	10	ยโสธร	รพช.ทรายมูล	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	10	ยโสธร	รพช.ป่าดัว	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	10	ยโสธร	รพช.มหาชนะชัย	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	10	ยโสธร	รพช.ไทยเจริญ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	10	ยโสธร	รพท.ยโสธร	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	10	ยโสธร	รพร.เลิงนกทา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	10	ศรีสะเกษ	รพ.พยุห์	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	10	ศรีสะเกษ	รพ.ศิลาลาด	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	10	ศรีสะเกษ	รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	10	ศรีสะเกษ	รพช.กันทรลักษณ์	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	10	ศรีสะเกษ	รพช.กันทรารมย์	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	10	ศรีสะเกษ	รพช.ขุขันธ์	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	10	ศรีสะเกษ	รพช.ขุนหาญ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	10	ศรีสะเกษ	รพช.น้ำเกลี้ยง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	10	ศรีสะเกษ	รพช.เบ็ญบุรพ์	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	10	ศรีสะเกษ	รพช.ปรางค์กู่	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	10	ศรีสะเกษ	รพช.ภูสิงห์	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	10	ศรีสะเกษ	รพช.ยางชุมน้อย	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	10	ศรีสะเกษ	รพช.ราชีไศล	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	10	ศรีสะเกษ	รพช.วังหิน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	10	ศรีสะเกษ	รพช.ศรีรัตนะ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	10	ศรีสะเกษ	รพช.ห้วยทับทัน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	10	ศรีสะเกษ	รพช.อุทุมพรพิสัย	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	10	ศรีสะเกษ	รพช.เบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	10	ศรีสะเกษ	รพช.เมืองจันทร์	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	10	ศรีสะเกษ	รพช.โนนคูณ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	10	ศรีสะเกษ	รพช.ไพรบึง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	10	ศรีสะเกษ	รพท.ศรีสะเกษ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	10	อำนาจเจริญ	รพช.ขามม่วน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	10	อำนาจเจริญ	รพช.ปทุมราชวงศา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	10	อำนาจเจริญ	รพช.พนา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	10	อำนาจเจริญ	รพช.เสืออำนาจ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	10	อำนาจเจริญ	รพช.หัวตะพาน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	10	อำนาจเจริญ	รพช.เสนางคนิคม	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	10	อำนาจเจริญ	รพท.อำนาจเจริญ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	10	อุบลราชธานี	รพช.กุดข้าวปุ้น	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม

ลำดับ	เขต	จังหวัด	หน่วยบริการ	สถานะ		
				รพ.	จังหวัด	เขต
1	10	อุบลราชธานี	รพช.ดอนมดแดง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	10	อุบลราชธานี	รพช.ตระการพิชัยผล	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	10	อุบลราชธานี	รพช.ตาลชุม	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	10	อุบลราชธานี	รพช.ทุ่งศรีอุดม	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	10	อุบลราชธานี	รพช.นาจะหลวย	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	10	อุบลราชธานี	รพช.นาตาล	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	10	อุบลราชธานี	รพช.นาเยี่ย	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	10	อุบลราชธานี	รพช.น้ำขุ่น	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	10	อุบลราชธานี	รพช.น้ำยืน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	10	อุบลราชธานี	รพช.บุญศรี	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	10	อุบลราชธานี	รพช.พิบูลมังสาหาร	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	10	อุบลราชธานี	รพช.ม่วงสามสิบ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	10	อุบลราชธานี	รพช.วารินชำราบ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	10	อุบลราชธานี	รพช.ศรีเมืองใหม่	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	10	อุบลราชธานี	รพช.สว่างวีระวงศ์	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	10	อุบลราชธานี	รพช.สำโรง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	10	อุบลราชธานี	รพช.สิรินธร	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	10	อุบลราชธานี	รพช.เขมราฐ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	10	อุบลราชธานี	รพช.เขื่องใน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	10	อุบลราชธานี	รพช.เหล่าเสือโก้ก	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	10	อุบลราชธานี	รพช.โขงเจียม	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	10	อุบลราชธานี	รพช.โพธิ์ไทร	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	10	อุบลราชธานี	รพช.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	10	อุบลราชธานี	รพช.เดชอุดม	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	10	อุบลราชธานี	รพช.สรรพสิทธิประสงค์	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	11	กระบี่	รพช.คลองท่อม	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	11	กระบี่	รพช.ปลายพระยา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	11	กระบี่	รพช.ลำทับ	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
1	11	กระบี่	รพช.อ่าวลึก	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	11	กระบี่	รพช.เกาะพีพี	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
3	11	กระบี่	รพช.เกาะลันตา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	11	กระบี่	รพช.เขาพนม	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	11	กระบี่	รพช.เหนือคลอง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	11	กระบี่	รพช.กระบี่	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	11	ชุมพร	รพช.ทุ่งตะโก	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	11	ชุมพร	รพช.ท่าแซะ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	11	ชุมพร	รพช.ปะทิว	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	11	ชุมพร	รพช.ปากน้ำชุมพร	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	11	ชุมพร	รพช.ปากน้ำหลังสวน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	11	ชุมพร	รพช.พะโต๊ะ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	11	ชุมพร	รพช.มาบอำมฤต	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม

ลำดับ	เขต	จังหวัด	หน่วยบริการ	สถานะ		
				รพ.	จังหวัด	เขต
2	11	ชุมพร	รพช.ละแม	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	11	ชุมพร	รพช.สวี	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	11	ชุมพร	รพช.หลังสวน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	11	ชุมพร	รพท.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	11	นครศรีธรรมราช	รพช.ขนอม	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	11	นครศรีธรรมราช	รพช.จุฬาภรณ์	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	11	นครศรีธรรมราช	รพช.ชะอวด	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	11	นครศรีธรรมราช	รพช.ถ้ำพรรณรา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	11	นครศรีธรรมราช	รพช.ทุ่งสง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	11	นครศรีธรรมราช	รพช.ทุ่งใหญ่	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	11	นครศรีธรรมราช	รพช.ท่าศาลา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	11	นครศรีธรรมราช	รพช.นาบอน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	11	นครศรีธรรมราช	รพช.บางขัน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	11	นครศรีธรรมราช	รพช.ปากพนัง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	11	นครศรีธรรมราช	รพช.พรหมคีรี	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	11	นครศรีธรรมราช	รพช.พิปูน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	11	นครศรีธรรมราช	รพช.ร่อนพิบูลย์	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	11	นครศรีธรรมราช	รพช.ลานสกา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	11	นครศรีธรรมราช	รพช.สิชล	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	11	นครศรีธรรมราช	รพช.หัวไทร	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	11	นครศรีธรรมราช	รพช.เชียรใหญ่	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	11	นครศรีธรรมราช	รพช.ฉวาง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	11	นครศรีธรรมราช	รพช.มหาราชนครศรีธรรมราช	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	11	พังงา	รพช.กะปงชัยพัฒนา	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
2	11	พังงา	รพช.คุระบุรีชัยพัฒนา	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
3	11	พังงา	รพช.ตะกั่วทุ่ง	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
4	11	พังงา	รพช.ทับปุด	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
1	11	พังงา	รพช.ท้ายเหมืองชัยพัฒนา	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
2	11	พังงา	รพช.บางไทร	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
3	11	พังงา	รพช.เกาะยาวชัยพัฒนา	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
4	11	พังงา	รพท.ตะกั่วป่า	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
1	11	พังงา	รพท.พังงา	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
2	11	ภูเก็ต	รพช.ถลาง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	11	ภูเก็ต	รพช.ป่าตอง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	11	ภูเก็ต	รพช.วิชิตระภูเก็ต	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	11	ระนอง	รพช.กระบุรี	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	11	ระนอง	รพช.กะเปอร์	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	11	ระนอง	รพช.ละอุ่น	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	11	ระนอง	รพช.สุขสำราญ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	11	ระนอง	รพท.ระนอง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	11	สุราษฎร์ธานี	รพช.กาญจนดิษฐ์	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม

ลำดับ	เขต	จังหวัด	หน่วยบริการ	สถานะ		
				รพ.	จังหวัด	เขต
3	11	สุราษฎร์ธานี	รพช.คีรีรัฐนิคม	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	11	สุราษฎร์ธานี	รพช.ชัยบุรี	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	11	สุราษฎร์ธานี	รพช.ดอนสัก	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	11	สุราษฎร์ธานี	รพช.ท่าฉาง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	11	สุราษฎร์ธานี	รพช.ท่าชนะ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	11	สุราษฎร์ธานี	รพช.ท่าโรงช้าง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	11	สุราษฎร์ธานี	รพช.บ้านตาขุน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	11	สุราษฎร์ธานี	รพช.บ้านนาสาร	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	11	สุราษฎร์ธานี	รพช.บ้านนาเดิม	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	11	สุราษฎร์ธานี	รพช.พนม	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	11	สุราษฎร์ธานี	รพช.พระแสง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	11	สุราษฎร์ธานี	รพช.พุนพิน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	11	สุราษฎร์ธานี	รพช.วิภาวดี	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	11	สุราษฎร์ธานี	รพช.เกาะพะงัน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	11	สุราษฎร์ธานี	รพช.เคียนซา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	11	สุราษฎร์ธานี	รพช.ไชยา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	11	สุราษฎร์ธานี	รพช.เกาะสมุย	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	11	สุราษฎร์ธานี	รพช.เวียงสระ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	11	สุราษฎร์ธานี	รพช.สุราษฎร์ธานี	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	12	ตรัง	รพช.กันตัง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	12	ตรัง	รพช.นาโยง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	12	ตรัง	รพช.ปะเหลียน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	12	ตรัง	รพช.ย่านตาขาว	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	12	ตรัง	รพช.รัษฎา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	12	ตรัง	รพช.วังวิเศษ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	12	ตรัง	รพช.สิเกา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	12	ตรัง	รพช.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
2	12	ตรัง	รพช.ห้วยยอด	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	12	ตรัง	รพช.ตรัง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	12	นราธิวาส	รพช.จะแนะ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	12	นราธิวาส	รพช.ตากใบ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	12	นราธิวาส	รพช.บาเจาะ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	12	นราธิวาส	รพช.ยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	12	นราธิวาส	รพช.ระแงะ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	12	นราธิวาส	รพช.รือเสาะ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	12	นราธิวาส	รพช.ศรีสาคร	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	12	นราธิวาส	รพช.สุคีริน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	12	นราธิวาส	รพช.สุโหงปาตี	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	12	นราธิวาส	รพช.เจาะไอร้อง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	12	นราธิวาส	รพช.แว้ง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	12	นราธิวาส	รพช.นราธิวาสราชชนรินทร์	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม

ลำดับ	เขต	จังหวัด	หน่วยบริการ	สถานะ		
				รพ.	จังหวัด	เขต
4	12	นราธิวาส	รพท.สุโหงโโก-ลก	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	12	ปัตตานี	รพช.กะพ้อ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	12	ปัตตานี	รพช.ทุ่งยางแดง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	12	ปัตตานี	รพช.ปะนาเระ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	12	ปัตตานี	รพช.มายอ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	12	ปัตตานี	รพช.ยะรัง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	12	ปัตตานี	รพช.ยะหริ่ง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	12	ปัตตานี	รพช.หนองจิก	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	12	ปัตตานี	รพช.แม่ลาน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	12	ปัตตานี	รพช.โคกโพธิ์	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	12	ปัตตานี	รพช.ไม้แก่น	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	12	ปัตตานี	รพท.ปัตตานี	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	12	ปัตตานี	รพร.สายบุรี	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	12	พัทลุง	รพช.กงหรา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	12	พัทลุง	รพช.ควนขนุน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	12	พัทลุง	รพช.ตะโหมด	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	12	พัทลุง	รพช.บางแก้ว	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	12	พัทลุง	รพช.ปากพะยูน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	12	พัทลุง	รพช.ป่าบอน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	12	พัทลุง	รพช.ป่าพะยอม	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	12	พัทลุง	รพช.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	12	พัทลุง	รพช.ศรีบรรพต	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	12	พัทลุง	รพช.เขาชัยสน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	12	พัทลุง	รพท.พัทลุง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	12	ยะลา	รพช.กรงปินัง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	12	ยะลา	รพช.กาบัง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	12	ยะลา	รพช.ธารโต	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	12	ยะลา	รพช.บันนังสตา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	12	ยะลา	รพช.รามัน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	12	ยะลา	รพท.เบตง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	12	ยะลา	รพร.ยะหา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	12	ยะลา	รพศ.ยะลา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	12	สงขลา	รพช.กระแสดินธุ์	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	12	สงขลา	รพช.คลองหอยโข่ง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	12	สงขลา	รพช.ควนเนียง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	12	สงขลา	รพช.จะนะ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	12	สงขลา	รพช.นาหม่อม	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	12	สงขลา	รพช.บางกล่ำ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	12	สงขลา	รพช.ปาดังเบซาร์	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	12	สงขลา	รพช.ระโนด	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	12	สงขลา	รพช.รัตภูมิ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม

ลำดับ	เขต	จังหวัด	หน่วยบริการ	สถานะ		
				รพ.	จังหวัด	เขต
1	12	สงขลา	รพช.สติงพระ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	12	สงขลา	รพช.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	12	สงขลา	รพช.สะบ้าย้อย	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	12	สงขลา	รพช.สะเดา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	12	สงขลา	รพช.สิงหนคร	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	12	สงขลา	รพช.เทพา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	12	สงขลา	รพท.สงขลา	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	12	สงขลา	รพช.หาดใหญ่	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	12	สตูล	รพช.ควนกาหลง	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
2	12	สตูล	รพช.ควนโดน	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	12	สตูล	รพช.ทุ่งหว้า	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
4	12	สตูล	รพช.ท่าแพ	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
1	12	สตูล	รพช.มะนัง	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม	ยังไม่ได้ลงนาม
2	12	สตูล	รพช.ละงู	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม
3	12	สตูล	รพท.สตูล	ลงนามแล้ว	ลงนามแล้ว	ยังไม่ได้ลงนาม